

## **KHÊ ĐÀU KHÔNG CÒN LÀ MỘT CHI BỘ KÉM**

**ĐỨC YÊN**

Chi bộ Khê-đầu (xã Ninh-xuân, huyện Gia –khánh, ninh-bình) là chi bộ kém mấy năm nay. Trong số 27 đảng viên, có trên 50% được kết nạp trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, 23% đảng viên trẻ.

Công tác xây dựng Đảng ở đây rất yếu. Nội bộ chi uỷ, chi bộ thường lũng củng, mất đoàn kết nghiêm trọng. Sinh hoạt chi bộ lỏng lẻo, tùy tiện. Ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên không được đề cao. Có đảng viên bỏ công việc sản xuất của tập thể để làm riêng, ba tháng không tham gia sinh hoạt chi bộ, không đóng đảng phí, khuyết điểm tham tổ chức, hủ hoá, ăn uống bê tha... của một số đảng viên chưa được đấu tranh giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, đảng viên lại vi phạm nghiêm trọng quyền làm chủ của quần chúng. Xã viên ít được tham gia bàn bạc cách làm ăn của hợp tác xã. Đảng viên chưa tích cực tham gia lao động. Trong chi bộ, chưa đồng chí nào đạt được số ngày công trung bình của xã viên. Có đảng viên chỉ lo làm việc nhà mình, trong một vụ sản xuất chỉ đi lao động với xã viên được mười buổi. Quần chúng thắc mắc, phản ánh với chi bộ, có đồng chí đảng viên doạ cắt lương thực hoặc gán cho họ là phân tử xấu.

Vì vậy, tuy tỷ lệ đảng viên chiếm 7.6% so với tổng số lao động, những chi bộ Khê-đầu vẫn không phát huy được vai trò của mình trong sản xuất và các mặt hoạt động khác. Bốn năm liền, Khê - đầu đã bỏ hàng chục héc-ta ruộng không cấy hết. Các mặt hoạt động khác, như làm nghĩa vụ lương thực, thực phẩm cho Nhà nước không hoàn thành...

Giữa năm 1968, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thương vụ huyện uỷ và Đảng uỷ xã, trong quá trình tổ chức đại hội đảng viên, chi bộ Khêđầu đã phát động quần chúng phê bình đảng viên, giới thiệu đối tượng kết nạp Đảng và giới thiệu đảng viên xứng đáng vào chi uỷ, động viên quần chúng tham gia củng cố chi bộ.

Để đảm bảo thực hiện tốt việc chi bộ, đảng viên tự phê bình trước quần chúng, chi uỷ đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong chi bộ học tập lại cương lĩnh và Điều lệ của Đảng, mười nhiệm vụ đảng viên và tiêu chuẩn của chi uỷ viên. Qua đó, giúp đảng viên thấm nhuần sâu sắc lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng, nhận rõ mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng, và xác định nhiệm vụ cụ thể của chi bộ và đảng viên là phải nghiêm túc phê bình những ưu điểm và khuyết điểm của mình trước Đảng và trước quần chúng.

Đi đôi với việc học tập trong Đảng, chi uỷ đã tổ chức quần chúng học tập một số kiến thức cơ bản về Đảng, về nhiệm vụ đảng viên, tiêu chuẩn chi uỷ viên... để quần chúng có cơ sở nhận xét, phê bình cán bộ, đảng viên. Tiếp đó, chi uỷ đã thành tự kiểm điểm trước quần chúng về những thiếu sót cụ thể của chi bộ, của từng đảng viên, nói lên những tác hại của những khuyết điểm đó đối với uy tín của chi bộ và lợi ích của quần chúng, đồng thời nói rõ chi bộ và đảng viên sẵn sàng tiếp thụ ý kiến phê bình của quần chúng. Trong quá trình vừa học tập, vừa sản xuất đó, đảng viên có nhiệm vụ mạn đàm, trao đổi để quần chúng thông suốt tư tưởng, nắm được cách phê bình đảng viên gắn với chọn người tốt giới thiệu kết nạp vào Đảng, giới thiệu đảng viên có đủ tiêu chuẩn vào chi uỷ.

Do làm tốt việc phát động tư tưởng, việc tổ chức đại hội chi bộ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc trong Đảng và trong quần chúng. Trên cơ sở khẳng định thành tích của chi bộ, quần chúng đã phân tích, phê phán những khuyết điểm của chi bộ, đảng viên.

Qua thực tế chuyển biến tốt ở Khê-đầu, chúng ta thấy chính sự phê bình và xây dựng của quần chúng đã tạo ra những yếu tố rất cơ bản và thuận lợi để củng cố chi bộ: việc tự phê bình và phê bình trong Đảng mạnh lên một bước, những tư tưởng tích cực trong Đảng được phát huy, tư tưởng bảo thủ, tiêu cực bị đẩy lùi, đoàn kết nhất trí nội bộ được củng cố.

Trước đây, chi bộ Khê-đầu cũng đã tiến hành tự phê bình và phê bình. Nhưng kết quả đạt được ít vì một số đồng chí tích cực đấu tranh, song chưa có được chỗ dựa vững vàng trong đảng viên và quần chúng. Lần này, được tiếp thêm sức mạnh của quần chúng, những tư tưởng tích cực sẵn có trong chi bộ được cổ vũ, đảng viên kém có chuyển biến, ý thức Đảng được tăng lên. Trong khi phê bình, quần chúng đã dựa vào tiêu chuẩn chính trị và nhiệm vụ của đảng viên để so sánh, phân tích rõ đúng sai của từng người.

Ví dụ: qua liên hệ đối chiếu với tiêu chuẩn, quần chúng thấy các đồng chí P, C không còn đủ phẩm chất người đảng viên đã đề nghị chi bộ không công nhận là đảng viên nữa. Hai đồng chí này trước đây còn tự nhận mình là đảng viên “bốn tốt”, không thừa nhận chi bộ xếp loại vào trung bình. Nay được quần chúng giúp đỡ, vạch ra những khuyết điểm như tham ô, hủ hóa, hống hách với quần chúng, coi thường cán bộ trẻ, rước chèn bê tha... Các đồng chí đó thấy rõ khuyết điểm, xin chi bộ và quần chúng để tu dưỡng rèn luyện và tự nhận mình là đảng viên kém.

Nhờ làm tốt việc tổ chức quần chúng phê bình nói trêm, đảng viên nâng cao được ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tự đánh giá mình sát hơn. Trước khi quần chúng phê bình, việc xếp loại đảng viên trong chi bộ còn lỏng lẻo, chỉ có 15% trung bình và 8% kém. Sau khi được quần chúng góp ý kiến, có 33% số đảng viên tự nhận là trung bình và 22% tự nhận là kém.

Trong đợt phê bình lần này, quần chúng yêu cầu đảng viên phải trực tiếp đến nghe. Những đội sản xuất không có đảng viên đến họp, quần chúng không phê bình. Quần chúng còn yêu cầu sau khi nghe phê bình, chi ủy và đảng viên phải trình bày rõ sự tiếp thụ ý kiến và kế hoạch phấn đấu sửa chữa của chi bộ và của từng đảng viên.

Do đó, sau khi được quần chúng góp ý kiến, chi bộ đã đánh giá lại mức độ khuyết điểm và đấu tranh giúp đỡ từng đảng viên có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm để báo cáo trước quần chúng. Từ đảng viên kém, trung

bình đến “bốn tốt”, đều suy nghĩ nâng cao lập trường giai cấp của Đảng, lo lắng làm tròn nhiệm vụ đảng viên, giữ gìn đạo đức, phẩm chất trong sạch của đảng viên trong chi bộ và trước quần chúng, Nhờ đó, ý chí đoàn kết thống nhất, tinh thần học hỏi lẫn nhau trong chi bộ được củng cố và phát triển thêm một bước.

Trước đây, sinh hoạt chi bộ rất lỏng lẻo, có đảng viên còn mang nặng tư tưởng họ hàng, “cha chú” vào trong Đảng, làm giảm sút tính nghiêm túc, bình đẳng và dân chủ trong tổ chức Đảng. Chi bộ bàn nhiều việc, nhưng cuối cùng không quyết định được, vì thiếu sự nhất trí đầy đủ của đảng viên.

Qua sự phê bình của quần chúng, tinh thần trách nhiệm, ý thức đảng, thái độ khiêm tốn học tập của từng cán bộ, đảng viên được nâng cao. Cán bộ, đảng viên đã liên hệ và phê phán những tư tưởng bảo thủ, địa vị, coi thường đảng viên trẻ và nữ, những hành động vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng, giúp nhau xác định thái độ nghiêm túc trong sinh hoạt, tự ghép mình vào tổ chức và có trách nhiệm cùng tập thể đảng viên bàn bạc những chủ trương của chi bộ.

Những ý kiến phê bình và xây dựng của chi bộ đã góp phần vào việc bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cốt cán của chi bộ.

Những năm qua, Huyện ủy và Đảng ủy xã đã chú trọng bồi dưỡng cốt cán của chi bộ. Những chi bộ vẫn không phát huy được tác dụng lãnh đạo của mình. Một mặt, do những nhân tố tiêu cực ở đây đã lấn át những nhân tố tích cực. Tỷ lệ đảng viên khá chưa đạt 20% tổng số đảng viên. Sự đồng tình ủng hộ trong Đảng đã yếu. chỗ dựa trong quần chúng lại chưa được phát động.

Mặt khác, cũng là mặt rất quan trọng, là đội ngũ cốt cán của chi bộ, ban quản trị hợp tác xã, đội trưởng sản xuất... chưa thật sự được quần chúng tín nhiệm, chưa do quần chúng tuyển lựa lên. Vì vậy, số đồng chí này chưa thực sự trở thành người lãnh đạo của quần chúng.

Trong việc bầu chi ủy lần này, Đảng ủy chủ trương không có dự kiến trước và chi ủy cũ không làm danh sách giới thiệu. trong đại hội chi bộ, đảng viên tự lựa chọn và giới thiệu. Trong quần chúng, qua việc tổ chức học tập kỹ tiêu chuẩn, động viên quần chúng giới thiệu cho Đảng những cốt cán xứng đáng. Do được học tập, từ việc phê bình đảng viên đến việc giới thiệu đối tượng kết nạp vào Đảng và giới thiệu chi ủy, quần chúng thấy rõ trách nhiệm của mình phải ủng hộ cho Đảng, phải tự mình góp phần chọn lọc Đảng những người, những cốt cán đủ sức tin cậy. Năm đảng viên mới trúng cử vào chi ủy lần này đã tập trung được sự tin nhiệm cao của đại đa số đảng viên và quần chúng. Ngay cả trên 100 xã viên đi sản xuất ở xa cũng rất phấn khởi, vì những đảng viên mới trúng cử đều đúng với dự kiến của họ giới thiệu về.

Ngoài ra, quần chúng còn giới thiệu 35 đối tượng kết nạp vào Đảng, trong đó có 11 đối tượng cũ của chi bộ. Có những đối tượng cũ của chi bộ như anh T, chị M không được quần chúng giới thiệu, vì hai người này tham ô gạo của Nhà nước, chây lười lao động. Trước đây họ được xếp vào đối tượng kết nạp Đảng là do đảng viên nể nang, cảm tình, đưa con cháu, anh em của mình vào. Được quần chúng phát hiện làm sáng tỏ vấn đề, các đảng viên chi bộ KHê-đầu càng thêm thấm thía sâu sắc về khuyết điểm thiếu chặt chẽ trong công tác phát triển Đảng.

Khi góp ý kiến về việc sắp xếp tổ chức, quần chúng đề nghị sát nhập 13 đội sản xuất thành tám đội, cử bốn đảng viên làm đội trưởng và yêu cầu đồng chí Thích trực tiếp làm bí thư chi bộ. Thấy ý kiến của quần chúng hợp tình, hợp lý Đảng ủy đã đưa ra bàn bạc trong chi bộ và được đảng viên nhất trí. Các đảng viên trực tiếp làm đội trưởng sản xuất và đồng chí Thích rất yên tâm, phấn khởi nhận công tác.

Qua sự phê bình và xây dựng của quần chúng, những đảng viên và cốt cán của chi bộ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước quần chúng. Đảng viên kém được giải quyết. trong Đảng, tư tưởng tích

cực tăng lên, sự nhất trí cao hơn. Quần chúng cùng đảng viên tự chọn lấy những cốt cán thực sự là người phụ trách tin cậy của mình. Cốt cán có được chỗ dựa vững chắc trong quần chúng. Nhờ đó đã phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ. Hợp tác xã nông nghiệp đã đạt được những thắng lợi rất cơ bản như đã nói ở trên.

Qua đợt phê bình củng cố chi bộ, trình độ tư tưởng, tổ chức và ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa của xã viên cũng được nâng cao thêm một bước, làm cho sự nhất trí trong quần chúng, trong Đảng đạt tới mức cao hơn.

Trước đây, khi chưa tham gia phê bình Đảng, sức mạnh và trí tuệ của quần chúng cũng chưa được phát huy đầy đủ. Quần chúng chỉ chăm lo vun xới cho bản thân mình. Ý thức làm chủ hợp tác xã còn yếu. Xã viên coi sản xuất tốt hay xấu, đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước đạt hay không đạt... là nhiệm vụ của ban quản trị và chi bộ.

Qua đợt học tập và được tham gia củng cố chi bộ lần này, chính quần chúng đã được phát động tư tưởng một cách sâu sắc và nâng cao thêm một bước ý thức làm chủ tập thể. Trong khi suy nghĩ tìm nguyên nhân khuyết điểm của đảng viên và chuẩn bị ý kiến giúp đỡ đảng viên, mỗi xã viên cũng suy nghĩ đến trách nhiệm của mình.

Quần chúng phê bình đảng viên lao động chưa tốt, đồng thời tự liên hệ bản thân mình cũng chọn việc dễ, bỏ việc khó. Xã viên phê bình chi bộ chưa tập trung lãnh đạo sản xuất, nhưng cũng tự nhận khuyết điểm không tích cực thực hiện chủ trương của chi bộ để thay giống lúa mới có năng suất cao, về phát triển bò đậu, làm nhiều phân bón... Sự so sánh, phân tích ấy đã giúp cho bà con xã viên nghĩ đến nhiệm vụ của mình một cách sâu sắc.

Từ suy nghĩ đến hành động cụ thể, bà con xã viên đã tự giác bảo nhau chăm lo công việc của hợp tác xã. Bà con hăng hái tự nguyện làm tăng buổi hoặc tranh thủ làm đêm để bảo đảm sản xuất kịp thời vụ. Chị em phụ nữ đội sản xuất ông Pha đã nhận nhờ mạ ban đêm để ngày tập trung đi

cây, còn nam giới tập trung cày bừa, chuyển phân bón, nhằm tranh thủ cấy xong vụ Đông-xuân trước Tết 15 ngày.

Quần chúng còn có nhận thức đúng đắn rằng muốn giúp đỡ xây dựng chi bộ mạnh, xã viên phải giám sát việc sửa chữa khuyết điểm của chi bộ, đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên tham gia công tác; đồng thời tự mình cũng phải có ý thức làm chủ cao đối với mọi công việc trong thôn xóm. Xã viên làm tốt những việc trên là thiết thực giúp đỡ chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng, trước quần chúng.

Khai thác được lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết của quần chúng, những chủ trương, biện pháp đẩy mạnh sản xuất do chi bộ đề ra có cơ sở đạt được sự nhất trí trong Đảng và tranh thủ được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng.

Khi được học tập nâng cao ý thức làm chủ tập thể và nhận rõ trách nhiệm của mình đối với hợp tác xã, đối với việc đẩy mạnh sản xuất toàn diện, xã viên đã bàn và quyết định những vấn đề mà chi bộ thảo luận chưa nhất trí, như cải tạo một số khu đồng chiêm trũng thành ruộng hai vụ, thay toàn bộ giống lúa cũ bằng giống lúa mới có năng suất cao đưa tỷ lệ lúa xuân lên 30% diện tích...

Chỉ sau một tháng, quần chúng đã tập trung nhân lực đào đắp hàng nghìn mét khối đất thủy lợi, khoanh bốn vùng sản xuất hai vụ lúa, biến hai vùng trên 10 héc ta gieo mạ bị ngập úng thành ruộng khô, tăng thêm được vụ khoai lang.

Để tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ Khê-đầu đã gắn việc xây dựng, củng cố chi bộ với phong trào quần chúng, thông qua đó để rèn luyện cán bộ, đảng viên thực sự trở thành những cốt cán của quần chúng.

Trước mắt, nghị quyết của chi bộ yêu cầu tất cả đảng viên phải giải quyết dứt điểm các khoản nợ hợp tác xã nông nghiệp. hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tín dụng và báo cáo cụ thể việc đó trước quần chúng. Chi bộ coi

trọng việc giáo dục đảng viên giữ gìn đức tính liêm khiết, trong sạch; đưa đảng viên vào rèn luyện trong thực tế lao động, sản xuất. Chi bộ đã quy định: hằng tháng, mỗi chi ủy viên phải lao động tập thể với xã viên 15 ngày, đảng viên từ 20 đến 25 ngày trời. Thông qua lao động, đảng viên phải thuyết phục và chỉ đạo quần chúng áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Học tập quần chúng, nhưng phải biết chủ động tổ chức quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng. Dựa vào các tổ chức quần chúng để tổ chức tốt đời sống xã viên, giáo dục quần chúng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Để tiếp tục rèn luyện cán bộ, đảng viên, chi bộ quyết định: mỗi tháng một lần, các tổ đảng tổ chức đảng viên tự phê bình hoặc báo cáo cách sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm trước đội sản xuất. Ban quản trị và các đội trưởng đội sản xuất nhận xét sự lãnh đạo của chi ủy. Trong cuộc họp cuối tháng, dựa vào ý kiến của quần chúng, chi bộ đánh giá kết quả công tác của tập thể chi bộ và đảng viên.

Từ thực tế những kinh nghiệm rút ra được qua việc động viên và tổ chức quần chúng tham gia củng cố chi bộ, rèn luyện giáo dục đảng viên, chi bộ KHê-đầu chủ trương: trước khi đưa ra chi bộ xét duyệt đối tượng kết nạp vào Đảng, tổ chức kết nạp đảng viên mới và xét duyệt đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. tổ đảng phải họp lấy ý kiến quần chúng nhận xét ưu điểm và khuyết điểm của từng người. Tổ đảng phải báo cáo trước chi bộ những ý kiến nhận xét của đảng viên và quần chúng, sau đó chi bộ mới xét và quyết định.

Các đồng chí đã thực hiện thí điểm chủ trương đó ở tổ đảng KHê-đầu-hạ trong việc kết nạp hai đảng viên mới do quần chúng giới thiệu. Kết quả, khi được vào Đảng, các đồng chí đảng viên mới rất phấn khởi, được quần chúng tín nhiệm.

Ngay cả việc xét kỷ luật đảng viên và nhận xét đảng viên “bốn tốt”, các đồng chí cũng chủ trương đưa ra các tổ chức đoàn thể quần chúng phân



tích, nhận xét để tập thể chi bộ đánh giá đúng hơn. Bằng phương pháp trên, chi bộ Khê đầu đã quản lý tốt đảng viên, vạch được chế độ công tác rõ ràng và cụ thể cho đảng viên; phát huy tốt hơn năng lực lãnh đạo của chi ủy và tính độc lập suy nghĩ của đảng viên. Nhờ đó, chi bộ Khê-đầu đã giải quyết nhanh những khuyết điểm. kết hợp việc củng cố chi bộ với từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất và các mặt hoạt động khác trong thôn xóm./.